



today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: มธ.ยื่นหนึ่ง เนติบัณฑิต 62 กวาดท็อปเท็นถึง 7 คน

ทำไป

มธ.ยื่นหนึ่ง เนติบัณฑิต 62 กวาดท็อปเท็นถึง 7 คน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักอบรมศึกษาทางเนติบัณฑิตสภา ประกาศผลสอบความรู้อันดับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 1,600 คน โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สามารถหาคะแนนได้เป็นอันดับที่ 1 และมีนักศึกษาคณะนิติ 10 อันดับแรก (TOP 10) รวม 7 คน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย น.ส.ราธิชา ธนบุญงาม (ลำดับที่ 1) นายจิรัฐ รุ่งงษ์ (ลำดับที่ 2) น.ส.อมลวรรณ มีสง่า (ลำดับที่ 3) นายสรอัฐ ดันธนศักดิ์ (ลำดับที่ 4) นายพิพัฒเกียรติ เขื่องปาน (ลำดับที่ 5) น.ส.เนกยูภา เท็งบุญชู (ลำดับที่ 9) และนายธนวี นิยมทรัพย์ (ลำดับที่ 10)

รศ.ดร.มูรินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ มธ. ซึ่งจัดการเรียนการสอนกฎหมายมาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชธรรมศาสตร์และกามเมือง เมื่อปี 2477 จึงเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำของประเทศที่มีความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์และเป็นผู้ดำเนินการผลิตบัณฑิตออกไปทำงานรับใช้ภาคสาธารณะ ของสังคมไทย

ทั้งนี้ นอกจากในปีนี้มีศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย คือ นางเนทนี ชโลธร แล้ว ยังมีนักศึกษาที่หาคะแนนในการสอบเนติบัณฑิตใน 10 อันดับแรก ได้ถึง 7 คน ขณะเดียวกันศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ มธ. ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงในสนามสอบผู้พิพากษาและอัยการในทุกสนาม โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางวิชาการที่มีอย่างต่อเนื่อง

"น่ายกย่องยิ่ง การเปิดสอนกฎหมายปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2557 ทำให้อคณะนิติศาสตร์ มธ. กลายเป็นผู้นำในการผลิตนักกฎหมายเข้าไปทำงานในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก" รศ.ดร.มูรินทร์ กล่าว

รศ.ดร.มูรินทร์ กล่าวอีกว่า แม้ว่าคณะนิติศาสตร์จะผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้พิพากษา อัยการ นิติกร และทนายความในสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนมาก แต่ก็ยังคงไม่ละทิ้งอุดมการณ์ของการรับใช้สังคมซึ่งเป็นจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำงานรับใช้สังคมผ่านทางกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ผ่านทางหน่วยงานและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น ศูนย์นิติศาสตร์ และ Thammasat Pro Bono Society

อนึ่ง มีปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทย 3 หลักสูตร ได้แก่ นิติศาสตรบัณฑิต เปิดสอนที่ศูนย์รังสิต นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต เปิดสอนที่ศูนย์ลำปาง และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตร เป็นกฎหมายธุรกิจ เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ยังเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งทั้งที่ศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



หัวข้อข่าว: เด็ก มธ. คำอันดับ 1 เนติบัณฑิต 2562 และกวาด 'TOP10' ไปถึง 7 คน



ผู้บันทึก ทศป่าน

รศ.ดร.มุนินทร์ ทศป่าน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึง ผลสอบความรู้อันดับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ของทางสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 1,600 คน โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 1 และมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 10 อันดับแรก (TOP 10) รวม 7 คน ประกอบด้วย ม.ส.ฐานิชาxon บุญงาม (ลำดับที่ 1) นายจิรัฐ จูช้อย (ลำดับที่ 2) ม.ส.อมรรวม มิสรา (ลำดับที่ 3) นายสรณัฐ ต้นหอมศักดิ์ (ลำดับที่ 4) นายพิพัฒน์เกียรติ เชียงป่วน (ลำดับที่ 5) ม.ส.บุญญาภา เพ็ญบุญชู (ลำดับที่ 9) และนายธนวีร์ นิยมทรัพย์ (ลำดับที่ 10) นับเป็นการทลายมายาคติของคณะนิติศาสตร์ มธ. ซึ่งจัดการเรียนการสอนกฎหมายมาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อปี 2477 ยังคงเป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำของประเทศไทย ความเป็นเลิศทางนิติศาสตร์และเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตออกไปทำงานรับใช้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทย



ดังนั้นในปัจจุบันนอกจากมีศิษย์เก่าทำหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีนักศึกษาที่ทำงานใน การสอบเนติบัณฑิตใน 10 อันดับแรก ได้ถึง 7 คน ขณะเดียวกันศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ มธ. ยังประสบความสำเร็จอย่างสูงในสนามสอบผู้พิพากษาและอัยการในทุกรอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยที่มากยิ่งขึ้น การเปิดสอนกฎหมายระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทำให้คณะนิติศาสตร์ มธ. กลายเป็นผู้นำในการผลิตนักกฎหมายเข้าทำงานในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสำนักกฎหมายระหว่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ รศ.ดร.มุนินทร์ กล่าวอีกว่า แม้ว่าคณะนิติศาสตร์จะผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้พิพากษา อัยการ นิติกร และทนายความในสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับใช้สังคมซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำงานรับใช้สังคมผ่านทางกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ผ่านทางหน่วยงานและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เช่น ศูนย์นิติศาสตร์ และ Thammasat Pro Bono Society



ในปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทย 3 หลักสูตร ได้แก่ นิติศาสตร์บัณฑิต เปิดสอนที่ศูนย์วิจัย นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์ นิติศาสตรบัณฑิต เปิดสอนที่ศูนย์วิจัย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตร เน้นกฎหมายธุรกิจ เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์ นอกจากนี้ยังมีเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีทั้งที่ศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



m.facebook.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:57

Site Value: 5,000

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: [Facebook - Tawansiam News] SKY จับมือ TU เดินหน้าสนับสนุนการศึกษา เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและ...

facebook



Tawansiam News อยู่ใน Facebook หากต้องการเชื่อมต่อกับ Tawansiam News เข้าร่วม Facebook วันนี้

เข้าร่วม

หรือ

เข้าสู่ระบบ



Tawansiam News

5 ชม. · 🌐

SKY จับมือ TU เดินหน้าสนับสนุนการศึกษา เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมนำเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น Smart University

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง Digital Learning Center (DLC) และ LSED Co-Working Space เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ๆ พร้อมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่การเป็น Smart University

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง Digital Learning Center (DLC) และ LSED Co-Working Space ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยโซน Digital Learning Center (DLC) จะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และทำกิจกรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี และโซน Co-Working Space จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาที่ไม่จำกัดด้วยแคในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการเสริมบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ต่อไป

"บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นักศึกษาจะต้องเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและผู้ใช้งานในยุคนี้อีกด้วย ช่วยให้เข้าถึงการค้นหาค้นหาข้อมูลการเรียน การทำงาน และทำกิจกรรม การสื่อสาร รับ-ส่งข้อมูล เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย พร้อมมุ่งสู่การเป็น Smart University" นายสิทธิเดช กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า นอกจากให้การสนับสนุน Co-Working Space & Digital Learning Center (DLC) แล้ว บริษัทฯ ยังร่วมพัฒนาหลักสูตร AI ร่วมกับบริษัท SenseTime และกลุ่มอาจารย์คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจด้าน AI และหลักสูตรจะถูกบรรจุเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคตอีกด้วย

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เข้ามา ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ไม่เว้นแต่ภาคการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางให้ระบบการศึกษายังคงดำเนินต่อไปได้ ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สาย (WiFi) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่อื่นๆ โดยจะดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณไร้สายด้วยเทคโนโลยี WiFi6 ของบริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และเป็นการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณให้มีความเสถียรที่ดียิ่งขึ้น รองรับต่อจำนวนอุปกรณ์สัญญาณไร้สายของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่า การสร้างพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด โดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอน รวมไปถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรด้าน AI นั้น จะทำให้นักวิชาการทางการศึกษาทุกท่านและเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะกระทบกับเราในอนาคต ถือเป็นก้าวเปิดประตูสู่การศึกษาที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง

#คณะวิศวะมหิดล
#tawansiamnews





sootinclaimon.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:14

Site Value: 5,000

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: วิตะ มธ. ห่วง 'เยาวชนทำงานพาร์ทไทม์' พบจุดเสี่ยงเพียง ยื่นกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ...

SootinClaimon.Com
 สาขาคณะศึกษาศาสตร์ (SarkasetDinPui2) : หนอง เสาธงฟ้า สีชมพู สี
 นามส้ม นกทอง สัน น้่า ปู่ใจ

SARKASETDINPUI 2

Posted on November 7, 2020

วิตะ มธ. ห่วง 'เยาวชนทำงานพาร์ทไทม์' พบจุดเสี่ยงเพียง ยื่นกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : หนองเสาธงฟ้าสีชมพู : หนังสือพิมพ์ข่าวหน้า

<https://www.zenews.com/local/509848>



วิตะ มธ. ห่วง 'เยาวชนทำงานพาร์ทไทม์' พบจุดเสี่ยงเพียง ยื่นกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

วันที่โพสต์ 7 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563. 06.00 น.

เดลินิวส์ กรุงเทพ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ที่รับราชการอยู่ได้ปรึกษาวิตะ มธ. อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรึกษาสมาคมวิศวกรอุตสาหการแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ "เยาวชนทำงานพาร์ทไทม์" อาจมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันพวกเขามีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายไม่แตกต่างกับคนทำงานเต็มเวลา โดยพวกเขาได้บอกกล่าวถึงสถานการณ์การทำงานที่พบเจอมาตั้งแต่สมัยเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบริการลูกค้าเป็นหลักเหมือน "ลูกค้า" และ "ภาระงาน" (Work load) รวมถึงของการทำงานกลางแจ้ง อันส่งผลต่อการเกิดโรคข้ออักเสบและปัญหาการมองเห็นได้ และผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการทำงานที่หนักเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในการทำงานในภาคกลางคืน หรือแม้กระทั่งการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

วิตะ มธ. ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการจ้างงานที่จ้างเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (未成年労働者) ที่สามารถควบคุมและจัดการได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจำกัดชั่วโมงการทำงาน การหลีกเลี่ยงการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือแม้กระทั่งการห้ามเด็กและเยาวชนทำงานในภาคกลางคืน

วิตะ มธ. ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการจ้างงานที่จ้างเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (未成年労働者) ที่สามารถควบคุมและจัดการได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจำกัดชั่วโมงการทำงาน การหลีกเลี่ยงการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือแม้กระทั่งการห้ามเด็กและเยาวชนทำงานในภาคกลางคืน

จากผลการศึกษาค้นคว้าของวิตะ มธ. พบว่า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ที่รับราชการอยู่ได้ปรึกษาวิตะ มธ. อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรึกษาสมาคมวิศวกรอุตสาหการแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ "เยาวชนทำงานพาร์ทไทม์" อาจมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันพวกเขามีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายไม่แตกต่างกับคนทำงานเต็มเวลา โดยพวกเขาได้บอกกล่าวถึงสถานการณ์การทำงานที่พบเจอมาตั้งแต่สมัยเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบริการลูกค้าเป็นหลักเหมือน "ลูกค้า" และ "ภาระงาน" (Work load) รวมถึงของการทำงานกลางแจ้ง อันส่งผลต่อการเกิดโรคข้ออักเสบและปัญหาการมองเห็นได้ และผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการทำงานที่หนักเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในการทำงานในภาคกลางคืน หรือแม้กระทั่งการการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จากผลการศึกษาค้นคว้าของวิตะ มธ. พบว่า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ที่รับราชการอยู่ได้ปรึกษาวิตะ มธ. อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรึกษาสมาคมวิศวกรอุตสาหการแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ "เยาวชนทำงานพาร์ทไทม์" อาจมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันพวกเขามีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายไม่แตกต่างกับคนทำงานเต็มเวลา โดยพวกเขาได้บอกกล่าวถึงสถานการณ์การทำงานที่พบเจอมาตั้งแต่สมัยเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบริการลูกค้าเป็นหลักเหมือน "ลูกค้า" และ "ภาระงาน" (Work load) รวมถึงของการทำงานกลางแจ้ง อันส่งผลต่อการเกิดโรคข้ออักเสบและปัญหาการมองเห็นได้ และผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการทำงานที่หนักเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในการทำงานในภาคกลางคืน หรือแม้กระทั่งการการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



SootinClaimon.Com
สารคดีสารคดี (SootinClaimon.Com) - ข่าวสารสังคมไทย

Created on November 7, 2020

มธ.-มูลนิธิโตโยต้าฯประกาศผลรางวัล 'TTF AWARD ประจำปี 2562-2563' #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com - สารคดีสารคดีไทย - หนังสือพิมพ์ออนไลน์
<https://www.sootinclaimon.com/Detail/510880>

มธ.-มูลนิธิโตโยต้าฯประกาศผลรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563, 18:30 น.

ผลของมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัล "TTF AWARD ประจำปี 2562-2563" ประเภท 4 สาขาจากหนังสือบทกวี กวีนิพนธ์ บทกวี และบทเพลง, บทกวีสำหรับเด็ก, หนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และหนังสือนวนิยายสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาดี มีคุณค่า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.มณฑล คุ้มคำ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเขียนและผู้แต่ง 4 สาขา ดังนี้

รางวัล 1 สาขา สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก (อายุ 12-18 ปี) ประเภทหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก TTF AWARD ปีนี้ประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้แต่งหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 4 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 1 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 2 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และสาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 3 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และสาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 4 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และสาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก

รางวัล 2 สาขา สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก (อายุ 12-18 ปี) ประเภทหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก TTF AWARD ปีนี้ประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้แต่งหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 2 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และสาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก

รางวัล 3 สาขา สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก (อายุ 12-18 ปี) ประเภทหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก TTF AWARD ปีนี้ประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้แต่งหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 3 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และสาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก

รางวัล 4 สาขา สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก (อายุ 12-18 ปี) ประเภทหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก TTF AWARD ปีนี้ประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้แต่งหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก 4 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก และสาขาหนังสือนวนิยายสำหรับเด็ก

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.sootinclaimon.com

ประกาศผลรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

https://www.sootinclaimon.com/Detail/510880